



ฉมัย            โค้ดคะ คิฉินนอนหลับคะ มารูสึกตัวเอาทีเมื่อมันขึ้นไปข้างบนจะเจออตุเชฟ  
 มันทำอะไรดมโครมคราม คิฉินเลยจำใจตื่น คิฉินคิดว่าป็นขุมมันไว้คะ แล้วก็  
 โทรศัพทไปกองปราบ แคะพอเมลงมันก็เข้า <sup>แล้วไป</sup> แล้วก็หนีไป คิฉินยังตามไป  
 สองนัค ถูกหรือไม่ถูก ก็ไม่ทราบคะ มันวิ่งลงบันได แล้วก็ออกประตูหลัง ก็พอดี  
 คุ้งมาถึงแหละคะ

ร.ศ.ท.ปิ่น      มีอะไรหายบ้างไหมครับ

ฉมัย            ยังไม่ไค้สำรวจคะ แต่เข้าใจว่าไม่มี เพราะขุมมันมุ้งที่ตู้เชฟอย่างเกี่ยว  
 นั้นไงคะ ส่วนไฟฟ้าของมันก็ยังตั้งอยู่

( ร.ศ.ท.ปิ่นเดินไปหยิบส่วาน เสียงเดิน )

ร.ศ.ท.ปิ่น      นี่มันมือชั้นสูงครับ คนร้ายธรรมดาไม่ไช่ส่วานแบบนี้ ผมเข้าใจว่าต้องมาจาก  
 แกลงค์ใหญ่ คุ้งแน่ใจนะครับว่ามันมุ้งตู้เชฟ

ฉมัย            คิฉินคิดว่าคงเป็นอย่างนั้นคะ เพราะมันเตรียมส่วานมาพร้อม

ร.ศ.ท.ปิ่น      ครับ ก็เป็นข้อสันนิฐานที่ดี ขอประทานโทษครับ คุ้งคงเก็บของมีค่าไ้มาก

ฉมัย            ก็ไม่มีอะไรมากนักคะ โฉนด ๒ ฉบับ เอกสารอีก ๘ - ๘ ชิ้น นอกจากนั้นก็ม  
 เงินอยู่พันกว่า

ร.ศ.ท.ปิ่น      เท่านั้นหรือครับ

ฉมัย            คะ เท่านั้น

ร.ศ.ท.ปิ่น      การที่คนร้ายมุ้งเจออตุเชฟอย่างเดียวนั้นมันต้องมีความมุ้งหมาย มันต้องเข้าใจ  
 ว่ามีของมีค่าอยู่ข้างใน มันอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ว่าคุณเก็บเงินไ้มาก คนในบ้าน  
 คุ้ง...ขอประทานโทษ ...มีใครที่คุ้งสงสัยบ้างไหมครับ ว่าควรจะเป็นสาย

ฉมัย            ไม่มีคะ คิฉินอยู่กัน ๒ - ๓ คน แล้วก็เป็นคนเก่า ดุงสอนคนสวนก็เป็นคนชอบคุ้งพอ  
 แกถูกมันตีสลบ แล้วมันไ้ไ้ในบ้านเล็กของแก นายแก้วคนขับรถไม่มีอยู่บ้าน

ร.ศ.ท.ปิ่น      ไปไหนครับ

ฉมัย            เขาไม่นอนที่นี่คะ เขาไปค้างบ้านเมียเขาทุกคืน

ร.ต.ท.ปิ่น      คุณมีอะไรสงสัยนายแก้วบ้างไหม

อภัย              ไม่มีค่ะ นายแก้วเป็นคนมีอคติ คิดใจไว

ร.ต.ท.ปิ่น      ผมแน่ใจว่าคนร้ายจะต้องเข้าใจว่าคุณเก็บเงินไว้ในเขมามาก หรือมีเงินนั้นก็คง  
คิดว่าคุณมีของสำคัญอะไรสักอย่างหนึ่ง มันจึงมุ่งเจาะตู้เซฟ ใคร เป็นคนบอกมัน  
คุณพอจะเล่าได้ไหม

อภัย              (นิ่งอึ้ง นึกถึงหลวงเทพ ) ก็...ไม่ทราบนี่ค่ะ

ร.ต.ท.ปิ่น      มันต้องมีสาย ย มจะสนใจคนร้ายรายนี้ เพราะมันต้องเป็นแรงค์ใหญ่

อภัย              คิด...เออ...คิดนึกวกๆ

ร.ต.ท.ปิ่น      อะไรครับ

อภัย              คิดนึกว่ามันต้องการอะไร

ร.ต.ท.ปิ่น      อ้าว ทำไมคุณไม่บอกย ม

อภัย              คิดนึกกำลังคิดส นใจค่ะ

ร.ต.ท.ปิ่น      มันต้องการอะไร คุณทราบหรือครับ

อภัย              ทราบค่ะ มันเป็นคนบอกคิดนึกเอง เติมที่คิดนึกงงเหมือนกัน

ร.ต.ท.ปิ่น      อะไรล่ะครับที่มันต้องการ

อภัย              แผนที่ค่ะ

ร.ต.ท.ปิ่น      แผนที่

อภัย              แผนที่เก่าของคุณพ่อค่ะ เล่ากันว่า เป็นแผนที่ขโมยทอง คิดนึกก็ไม่ได้สนใจ แต่ข่าว  
มันรั่วออกไปหมด ไอ้คนที่ เป็นหัวหน้ามันรู้คิดนึกค่ะ มันบอกว่า คิดนึกอาจถูกฆ่าตายก็ได้  
เพราะแผนที่แผนนี้

ร.ต.ท.ปิ่น      มันจะมาอีกหรือครับ

อภัย              ก็คงจะเป็นเช่นนั้นกระมังค่ะ มันบอกว่า ใคร ๆ ก็ต้องการแผนที่แผนนี้ เพราะ  
ถนัดคิดนึกจึงอยู่ในอันตราย

ร.ต.ท.ปิ่น คุณเก็บแผนที่ไว้ไหนเซฟไซไหม

ฉมึน ไซคะ

ร.ต.ท.ปิ่น ผมเข้าใจแล้ว อ้อ บ่อทอง ไอ้แกงคั้นมันก็คาถูไปเท่านั้นเอง แล้วคุณยัง  
จะรักษาแผนที่ไว้ที่นั่นอีกหรือครับ

ฉมึน ก็ไม่ทราบจะเอาไปทิ้งเสียที่ไหนได้นี่คะ บางทีคิดน้ออาจจะเอาเผาไฟ แล้วก็  
ประกาศหนังสือพิมพ์ว่า ไม่มีแผนที่อีกแล้ว

ร.ต.ท.ปิ่น ไม่เสียค่ายหรือครับ

ฉมึน คิดน้อไม่เชื่อคะ แล้วก็...คิดน้อไม่จำเป็นจะต้องมีทอง...แล้วก็การทำเหมืองทอง  
กฎหมายไม่ ก็ไม่อนุญาต คิดน้อมองไม่เห็นประโยชน์ว่าจะเก็บไว้ทำไม

ร.ต.ท.ปิ่น คุณคิด ว่าเป็นเรื่องจริงหรือครับ ทองบ่อนี้

ฉมึน คุณบอกท่านว่า ท่านไปพบคะ คิดน้อไม่ทราบ แต่ไม่อยากจะสนใจเพราะมันเป็นเรื่อง  
วุ่นวาย ก็ดูมีคะ เพียงคนเขาไปลือกัน คิดน้อก็เกือบถูกบีบคอบตายเสียแล้ว  
ถ้าไปเอาทองมาไว้ในบ้าน คิดน้อคงจะตายเร็วขึ้นอีก มีประโยชน์อะไรคะทอง  
ถ้าเราจะมีทองไว้ให้คนปล้น คิดน้อว่าไม่มีเสียดีกว่า

ร.ต.ท.ปิ่น ก็จริงครับซื่อนั้น ผมออกเป็นห่วงเสียแล้วว่าจะเกิดเรื่องกันอีก ไอ้แกงคั้น  
จะต้องกลับมาอีกแน่ ๆ คุณจะทำลายแผนที่แล้วประกาศหนังสือพิมพ์ มันก็คงหาว่า  
เป็นลูกไม้ เพราะคงไม่มีใครทำลายบ่อทองแน่นอน คุณจะเอาไปฝากแม่ของ  
ธนาคาร มันก็ต้องคิดว่ายังอยู่ที่นั่น ผมว่าคุณไม่มีทางจะทำให้มันเชื่อได้เสียว่า  
คุณไม่เก็บแผนที่ไว้กับตัว คุณ..เอ..ผมวิตกว่าคุณจะต้องระวังตัวให้มาก

ฉมึน (ถอนใจ) คิดน้อไม่เข้าใจ..ไม่เข้าใจจริง ๆ ไม่เข้าใจว่าทำไมไอ้กระต่ายแผ่นเดียว  
นี่มันจึงทำให้คิดน้อต้องกลายเป็นคนเคราะห์ร้ายไปอย่างนี้ คิดน้อคงดูลอยอย่าง  
อิสระเสรี คิดน้อไม่ได้ทำอะไรผิด ไม่ได้ไปทำร้ายใครที่ไหน คิดน้อไม่เคยมีศัตรู แต่  
ต่อไปนี้ คิดน้อจะต้องนอนปอดหน้าคาง ไปไหนก็ต้องพกปืน นี่อะไรกันคะ เหตุเพราะ  
ไอ้กระต่ายแผ่นเดียวนี่หรือคะ ถ้าเชื่อกันเพราะไอ้กระต่ายแผ่นเดียวนี่ คิดน้อก็จะเขามันเสีย

ไปไหนมาบ้าง... (Handwritten notes at the top of the page)

ร.ศ.ท.ปิ่น แค่มบอกคุณแล้วว่าไม่มีประโยชน์ ไม่มีใครเขาเชื่อหรอกครับว่า คุณเผาแผนที่บ่อทอง ทองทั้งบ่อ คุณจะทิ้งใ้กระจาย ฐานะ เป็นของเชื่อยากครับ

ถมัย คณันโลกไซไหมคะคะ ถึงได้ไม่เชื่อ

ร.ศ.ท.ปิ่น ครับ ถูกแล้ว เราอยู่กับด้วยความโลก ความโลกเป็นมายของเราเกือบทุกคน ไอ้ตัวโลกตัวนี้แหละ ทำให้ไม่มีใครเชื่อว่า คุณกล้าเผาแผนที่บ่อทอง

ถมัย ค่ะ เห็นจะจริงอย่างคุณว่า คงไม่มีใครเชื่อหรอกว่า ถิ่นนี้เพื่อไ้กระดากแผนที่นี้ เจ็บทีแล้ว มันทำให้ถิ่นนี้ต้องทะเลาะกับคนที่คิดไว้ใจที่สุด

ร.ศ.ท.ปิ่น ผมหนักใจแทน ก็แปลกนะครับ กระดากแผนที่นี้แล้วแท้ ๆ ทำให้วุ่นวายกันไปหมด

ถมัย คุณจะแนะนำอะไรคิดค้นไ้บ้างไหมคะ

ร.ศ.ท.ปิ่น ก็...มีอะไรเรียกผมไ้เลยครับ ผมนึกไม่ออกว่าจะแนะนำอย่างไร นอกจากจะขอให้คุณระวังตัว ผมจะส่งตำรวจมาตรวจแถวนี้ให้บ่อยขึ้น แล้วก็ผมคิดว่า คุณควรนอนไ้ไกลลนประจวบ หน้าค่างก็ควรไ้ดูถูกรงเหล็ก เวลาออกไปข้างนอก ก็ควรพกปืน อย่าไปไหนคนเดียว อย่าถ้บ้านคิด ๆ คนในบ้านอย่าไว้ใจนัก คุณควรสงสยคนทุกคน - - -

ถมัย คุณคะ...ประทานโทษ...นี่คิดนึกกลายเป็นนักโทษไปแล้วหรือคะ จะนอนก็ค้องมีดูถูกรงเหล็ก ..จะไ้ไหนก็ค้องพกอาวุธ..ค้องสงสยคนทั้งเมือง..ค้องอยู่อย่างคนคุกคนตาราง ..อยู่อย่างเป้นทาสของชีวิต อยู่ด้วยไ้ความกลัว เสรีภาพอิสรภาพของถิ่นนี้เห็นจะสุคสี นกันคราวนี้เอง

ร.ศ.ท.ปิ่น ช่วยไม่ไ้ครับ คุณเอาทองมาเติบไว้ในบ้านทั้งบ่อ คุณค้องนอนนอกคอกป็น มันก็ค้องมีมันก็ค้องอยู่อย่างนี้แหละครับ โลกมันขี้

ถมัย ค่ะ ก็เห็นจะค้องกลายเป็นทาสของกระดากแผนที่นี้ไ้ไ้ ถิ่นนี้อยากจะพูดว่า คนเราอยู่กับด้วยความมาคั่งมากขึ้นทุกวัน บ้าทอง บ้าทุคอย่าง

ร.ศ.ท.ปิ่น ครับ บ้าทุคอย่าง ช่วยอะไรไม่ไ้หรอกครับ คุณถมัย ผมก็ไ้แค่ขอแสดงความเสียใจกับคุณเท่านั้นที่ คุณเอาทองทั้งบ่อมาเก็บไว้ในบ้าน ทองในเขมกระดาก



โกรกกะทิง

- ๑๐ -

ละครวิทยุ บทประพันธ์ของ สด กุ้รมะโรหิต  
แสดงทางวิทยุกระจายเสียง ท.ท.ท. โดย คณะดาวดี  
( วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๐๐ เวลา ๘.๑๕ น.)

( เสียงคำรวจคมประตูปัง ๆอย่างแรง คำรวจเข้าถึงบ้าน และพยายาม  
เข้าบ้านซึ่งยังใส่กลอนข้างใน ทันใดนั้นก็มียเสียงปิ้งดัง ๒ น้คซอณ พร้อมควย  
เสียงทวี่ครองของลมัย หลังจากนั้นกึ่งเจียบ ทังบรรยากาศให้เจียบอยู่ประ  
เคี้ยวหนึ่ง )

ร.ค.ท.บั้น เปิดประตู เปิดประตู นีคำรวจ (หันไปสั่งพลคำรวจ) เริ่ม ล้อวิ่งไปทางหลังบ้าน  
บางที่จะมีประตูลัง ปลั่ง ล้อครอบ ๆบ้านซี มีหน้าท่างเปิดบ้างใหม่

( ร.ค.ท.บั้นยังคงคมประตูก่อไป ลักครู้ก็มีเสียงปิ้งยั้งกันทางหลังบ้าน  
ทำเสียงให้เบาหนอย เพราะสมมุติว่าอยู่ห่าง การยั้งโตคอบให้ดำเนินไปราว  
๑๕วินาที จึงหยุด ระหว่างนี้ใหม่เสียงลุนซ์เทออย่างเกรียวกราว )

ร.ค.ท.บั้น (ยังคงคมประตูก ระชากลูกบิค เสียงระชากลูกบิค) ไครอยู่ข้างใน  
เปิดประตูเร็ว นีคำรวจ

( คมประตูก ๓ -๔ที ก็มีเสียงถุกคกลอน ลมัยมาเปิดประตู)

//๑:พีร.ต.จ.จุม๑

ร.ค.ท.บั้น มม ร้อยคำรวจโทบั้น นาคกนก คุรับ คุณเป็นเจาของบ้านไซ้ใหม่ครับ ?

ลมัย คะ คินลมัย คินนโทรศัพทไปเมื่อกี้ ซะโมยเข้าบ้านคะ มันเปิดไปแล้ว  
เซญูข้างในซีคะ

( เสียงผีเท้าเคิน เข้าข้างใน

ลมัย นีคะ คนร้ายเข้าทางห้องรับแขก แล้วก็ขึ้นไปข้างบน

ร.ค.ท.บั้น ก็คน

ลมัย สองคนคะ

ร.ค.ท.บั้น แล้วยังไงครับ คุณจำหน้าได้ไหม





ร.ค.ท. ~~๑๗๑~~ คุณมีอะไรสงสัยนายแก้วบ้างไหมคะ

ลมัย ไม่มีค่ะ นายแก้วเป็นคนซื่อค่ะ คิฉินไว้ใจ

ร.ค.ท. ~~๑๗๑~~ ผมแน่ใจว่าคนร้ายจะต้องเข้าใจว่าคุณเก็บเงินไว้ในเซฟมาก หรือมีเงินก็ตอง  
คิดว่าคุณมีของสำคัญอะไรสักอย่างหนึ่ง มันจึงมุ่งเจาะตู้เซฟ ใใคร เป็นคนบอกมัน ๗:  
คิฉินพอจะเอาได้ไหม > ๑๐...

ลมัย (บึ้งอึ้ง นึกถึงหลวงเทพ) ก็...ไม่ทราบนี่ค่ะ

ร.ค.ท. ~~๑๗๑~~ มันต้องมีสาย ผมจะสนใจคนร้ายรายนี้ เพราะมันคงเป็นแรงค์ใหญ่ <sup>๑๕๐๓๑๑๑</sup> ~~๑๕๑๖~~

ลมัย คิฉิน...เออ...คิฉินวิตกค่ะ

ร.ค.ท. ~~๑๗๑~~ อะไรครับ

ลมัย คิฉินรู้ว่ามันต้องการอะไร

ร.ค.ท. ~~๑๗๑~~ อ้าว ทำไมคุณไม่บอกผม ม ~~๑๕~~

ลมัย คิฉินกำลังตกใจ น้ใจค่ะ

ร.ค.ท. ~~๑๗๑~~ มันต้องการอะไร คุณทราบหรือครับ

ลมัย ทราบค่ะ มันเป็นคนบอกคิฉินเอง เดิมทีคิฉินก็งงเหมือนกัน

ร.ค.ท. ~~๑๗๑~~ อะไรล่ะครับที่มันต้องการ

ลมัย แผนที่ค่ะ

ร.ค.ท. ~~๑๗๑~~ แผนที่ ?

ลมัย แผนที่เก่าของคุณพ่อค่ะ เล่ากันว่า เป็นแผนที่บ่อทอง คิฉินก็ไม่ได้สนใจ แต่ข่าว  
มันรั่วออกไปหมด ไอ้คนที่ เป็นหัวหน้ามันซู่คิฉินค่ะ มันบอกว่า คิฉินอาจถูกฆ่าตายก็ได้  
เพราะแผนที่แผ่นนี้

ร.ค.ท. ~~๑๗๑~~ มันจะมาอีกหรือครับ ?

ลมัย ก็คงจะเป็นเช่นนั้นกระมังค่ะ มันบอกว่า ใคร ๆ ก็ต้องการแผนที่แผ่นนี้ เพราะ  
ฉนั้นคิฉินจึงอยู่ในอันตราย

ร.ค.ท.ปิ่น <sup>คุณ ลอประ</sup> \* คุณเก็บแผนที่ไว้ในเซฟไซไหม ๑๕๖.

ลมัย ไช้คะ

ร.ค.ท.ปิ่น ผมเข้าใจแล้ว ออ บ่อทอง ไอ้แกงคั้นมันก็คาตุ๊กไปเท่านั้นเอง แล้วคุณยัง  
จะรักษาแผนที่ไว้ที่อื่นหรือครับ

ลมัย ก็ไม่ทราบจะเอาไปทิ้งเสียที่ไหนได้นี่คะ บางทีคิดน้ออาจจะเอาเผาไฟ แล้วก็  
ประกาศหนังสือพิมพ์ว่า ไม่มีแผนที่อีกแล้ว

ร.ค.ท. ~~ปิ่น~~ <sup>ลมัย</sup> ไม่เสียค่ายหรือครับ

ลมัย คิดน้อไม่เชื่อคะ แล้วก็...คิดน้อไม่จำเป็นจะต้องมีทอง...แล้วก็การทำเหมืองทอง  
กฎหมายไม่ ก็ไม่อนุญาต คิดน้อมองไม่เห็นประโยชน์ว่าจะเก็บไว้ทำไม

ร.ค.ท. ~~ปิ่น~~ <sup>ลมัย</sup> คุณคิด ว่าเป็นเรื่องจริงหรือครับ ทองบ่อนี้

ลมัย คุณพ่อท่านว่า ท่านไปพบคะ คิดน้อไม่ทราบ แต่ไม่อยากจะสนใจเพราะมีขบวนการเรื่อง  
วุ่นวาย ก็ดูซิคะ เพียงคนเอาไปลือกัน คิดน้อก็เกือบถูกบีบคอตายเสียแล้ว  
ถ้าไปเอาทองมาไว้ในบ้าน คิดน้อคงจะตายเร็วขึ้นอีก มีประโยชน์อะไรคะทอง  
ถ้าเราจะมีทองไว้ให้คนปล้น คิดน้อว่าไม่มีเสียดีกว่า

ร.ค.ท.ปิ่น ก็จริงครับซื่อนั้น ผมออกเป็นห่วงเสียแล้วว่าจะเกิดเรื่องกันอีก ไอ้แกงคั้น  
จะต้องกลับมาอีกแน่ ๆ คุณจะทำลายแผนที่แล้วประกาศหนังสือพิมพ์ มันก็คงหาว่า  
เป็นลูกไม้ <sup>๑๑๕</sup> เพราะคงไม่มีใครทำลายบ่อทองแน่นอน คุณจะเอาไปฝากเซฟของ  
ธนาคาร มันก็ต้องคิดว่ายังอยู่ที่เซฟนี่ ผมว่าคุณไม่มีทางจะทำให้มันเชื่อได้เลยว่า  
คุณไม่เก็บแผนที่ไว้กับตัว คุณ..เออ..ผมวิตกว่าคุณจะต้องระวังตัวให้มาก

ลมัย (ถอนใจ) คิดน้อไม่เข้าใจ..ไม่เข้าใจจริง ๆ ไม่เข้าใจว่าทำไมไอ้กระต่ายแผ่นเดียว  
นี่มันจึงทำให้คิดน้อต้องกลายเป็นคนเคราะห์ร้ายไปอย่างนี้ คิดน้อคงถาวรอยู่อย่าง  
อิสระเบรี คิดน้อไม่ได้ทำอะไรผิด ไม่ได้ไปทำร้ายใครที่ไหน คิดน้อไม่เคยมีศัตรู แต่  
ต่อไปนี้ คิดน้อจะต้องนอนปิดหน้าต่าง ไปไหนก็จะต้องพกปืน นี้อะไรกันคะ เหตุเพราะ  
ไอ้กระต่ายแผ่นเดียวนี่หรือคะ ถ้าเช่เหตุเพราะไอ้กระต่ายแผ่นเดียวนี่ คิดน้อก็จะเดาว่ามันเสีย

ร.ศ.ท. ~~อินท~~ ค่ะผมบอกคุณแล้วว่าไม่มีประโยชน์ ไม่มีใครเขาเชื่อหรือครับว่า คุณเผาแผนที่ บ่อทอง ทองทั้งบ่อ คุณจะทิ้งได้ง่าย ๆนะ เป็นของเชื่อยากครับ

ลมัย คมนันโลกไซ้ใหม่คะคะ ถึงได้ไม่เชื่อ

ร.ศ.ท. ~~อินท~~ ครับ ถูกแล้ว เราอยู่กับค่ายความโลภ ความโลภเป็นนายของเราเกือบทุกคน ไอ้ตัวโลกตัวนี้แหละ ทำให้ไม่มีใครเชื่อว่า คุณกล้าเผาแผนที่บ่อทอง

ลมัย ค่ะ เห็นจะจริงอย่างคุณว่า คงไม่มีใครเชื่อหรือว่า คิฉินเปื้อไอ้กระดากแผ่นนี้ เข็มที่แล้ว มันทำให้คิฉินต้องทะเลาะกับคนที่คิฉินไว้ใจที่สุด

ร.ศ.ท. ~~อินท~~ ผมหนักใจแทน ก็แปลกนะครับ กระดากแผ่นเดียวแท้ ๆ ทำให้วุ่นวายกันไปหมด

ลมัย คุณจะแนะนำอะไรคิฉินได้บ้างใหม่คะ

ร.ศ.ท. ~~อินท~~ ก็...มีอะไรเรียกผมได้เลยครับ ผมนึกไม่ออกว่าจะแนะนำอย่างไร นอกจาก จะขอให้คุณระวังตัว ผมจะส่งคำรวจมาตรวจแถวนี้ให้บ่อยขึ้น แล้วก็ผมคิดว่า คุณควรนอนใส่กลอนประทุ หน้าคางก็ควรใส่ลูกกรงเหล็ก เวลาออกไปข้างนอก ก็ควรพกปืน อย่าไปไหนคนเดียว อย่ากลับบ้านดึก ๆ คนในบ้านอย่าไว้วางใจนัก คุณควรสงสัยคนทุกคน

ลมัย คุณคะ...ประธานโทษ...นี่คิฉินมักกลายเป็นนักโทษไปแล้วหรือคะ จะนอนก็ต้องมี ลูกกรงเหล็ก ..จะไปไหนก็ต้องพกอาวุธ ..ต้องสงสัยคนทั้งเมือง..ต้องอยู่อย่าง คนคุกคนตาราง ..อยู่อย่างเป็นทาสของชีวิต อยู่ด้วยความกลัว เสรีภาพอิสรภาพ ของคิฉินเห็นจะสุกสี นกักราวนี้เอง

ร.ศ.ท. ~~อินท~~ ช่วยไม่ได้ครับ คุณเอาทองมาเก็บไว้ในบ้านทั้งบ่อ <sup>ที่</sup>คุณนอนกอดเป็น ~~มันก็ต้อง~~ มันก็ต้องอย่างนี้แหละครับ โลกมนุษย์ !

ลมัย ค่ะ ก็เห็นจะคงกลายเป็นทาสของกระดากแผ่นเดียวไปได้. คิฉินอยากจะพูดว่า คนเราอยู่กับค่ายความบ้าคลั่งมากขึ้นทุกวัน บ้าทอง บ้าทุทุกอย่าง

ร.ศ.ท. ~~อินท~~ ครับ บ้าทุทุกอย่าง! ช่วยอะไรไม่ได้หรือครับ คุณลมัย ผมก็ได้แต่ขอแสดงความเสียใจ กับคุณเท่านั้นที่คุณเอาทองทั้งบ่อมาเก็บไว้ในบ้าน ทองในเศษกระดาก !